

ผลบุญ...ผลกรรม...

นำเสนอเมื่อ : 9 พ.ค. 2552

ผลบุญ...ผลกรรม...

๓๓ บทชาดกขณิก เรื่องในวันมาฆกัณฐิณวารวต มีพระอรหันต์จำนวน 1,250 องค์ มาร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้มีการนัดหมายมาก่อน
ผลบุญผลกรรม

บุญมาฆกัณฐิก เรื่องในวันมาฆกัณฐิณวารวต มีพระอรหันต์จำนวน 1,250 องค์ มาร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้มีการนัดหมายมาก่อน พระพุทธองค์ทรงพระเมตตา ทรงอธิบายได้แก่พระอรหันต์และศิษย์ทั้งหลาย ว่าดูเถิด อานนท์ พวกเธองงใจ ฉลาดจะอธิบายให้ฟัง ในสากลโลก ไม่ว่าชาติ ชน ภูมิบุคคลหรือถูกสักการะบูชา อยู่ภายนอก ทุกภาษาบาลีในอินเดีย หรืออุทฺธิยังมีมนุษย์ในรูป เทวดา อสูรมากราบกราบที่โลกาไว้ในอดีตชาติทั้งนั้น อันนี้เพราะเหตุใดหรือ มนุษย์เรานับว่าเป็นสัตว์ประเสริฐยิ่งกว่าสัตว์อื่น ก็จะต้องกตัญญูต่อบุคคลผู้ประสิทธิ์เกิดเกล้า เคารพในพระรัตนตรัย พระธรรม พระสงฆ์ ในชาติอดีตชีวิต ปล่อยให้ยวชิตอดีต หมิ่นลาคนใดโทนาน เพื่อเป็นการสำนึกแทนบุญ จึงสามารถมีบุญสาสนาในภพชาติใด พระพุทธองค์ตรัสถึงบุญแห่งกรรมว่า

“อดีตชาติไม่ประกอบแต่กรรมดี จึงเกิดมาเป็นคนที่มียศสูงศักดิ์ และทำรอยในโภคทรัพย์ ผู้ใดบำเพ็ญธรรมมาตลอดจะได้บุญสาสนาในภพทุกชาติ มนุษย์ยังพึงให้ดี พึงตาดคกล่าวผลกรรมของใครพบ ผลกรรมของใครพบเป็นเงื่อนไขของบุญมีพุทธองค์เอง จึงพึงผลกรรมดังต่อไปนี้ ปัจจุบันเป็นขุนนางเพราะเหตุใด

ชาติก่อนน้าท้าวสวางพระพุทธรูป
สิ่งทีได้รับในชาตินี้เพราะชาติก่อนทำไว้
ถวายเครื่องสักการะบูชาพุทธองค์
ท้าวสวางองค์พระรัตนตรัยแห่ง
เครื่องทรงสักการะคืออภิวรรณประดับกาย
ตั้งน้อมบูชาเป็นขุนนางชั้นงา
หากไม่สร้างบุญก่อกุศลแต่ปางก่อนไว้ไหนเลยจะได้รับ
มีรัตนมีเรือขีพระเหตุใด
เพราะชาติก่อนถวายเครื่องสักการะ
มีรัตนเพชรพระรัตนตรัยบูชาพระเหตุใด
เพราะชาติก่อนบริจาคเสนาในอุบายจน
มีอาหารกินอิ่มมบูรณ์เพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนบริจาคข้าวปลาอาหารและน้ำดื่มให้โยมยากจน
ที่ไม่รู้จักจะใส่เพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนไม่เบียดเบียนเลยแม้แต่น้อย
มีที่กราบบูชาของอยู่เพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนบริจาคข้าวสารชวยยากไว้
มีบุญบารมีวาสนาเพราะเหตุใด

เพราะชาติก่อนสร้างวิสุทธวงศา
มีนาคาบุญหนักศักดิ์ใหญ่เพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนสร้างพระพุทธรูปด้วยทองคำไม่ของปลอม
มีปัญญา มีความปราถนาเรื่องพระเหตุใด
เพราะชาติก่อนสวดมนต์สรรเสริญพระนามพุทธเจ้า
มีภรรยาดีมารยาทพุ่มเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนได้สร้างบุญสร้างกุศลด้วยกัน
สามีภรรยาอยู่ดีมีสุขเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนได้สร้างพระรัตนตรัยบิณฑนะพุทธรูป
มีทองมณีอยู่ครบเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนเห็นอกเห็นใจผู้ยากไร้
ไม่มีพ้อมมีนเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนชอบใจคนยาก
มีลูกหลานเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนชอบปลูกต้นไม้ปลูกป่า
เลี้ยงลูกไม่รู้จักโตเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนชอบใจคนยาก
ชาตินี้ไม่มีลูกเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนชมรังเกตุกลาหาชาวบ้าน
ชาตินี้ยาบเย็นเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนชอบซื้อสัตว์ปลดปล่อยชีวิต
ชาตินี้ยาบเย็นเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
ชาตินี้ไม่มีภรรยาเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนชอบดื่มประเวณี ชมรับลูกเมียเขา
ชาตินี้เป็นหมั้นเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนชอบดูหมิ่นดูแคลนสามี
ชาตินี้เป็นเขาเพราะเหตุใด

เพราะชาติก่อนไม่รู้จักกตัญญูคนหนึ่ง
ชาตินี้มีดีเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนซื้อต้นไม้ปลูกต้นไม้ถวายพระ
ชาตินี้มีสวนอดเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนชอบอ่านหนังสือลาภ
ชาตินี้มีปากแหว่งเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนกล่าวร้ายใส่ร้ายคนอื่น
ชาตินี้หูหนวกเป็นเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนปากเบาชอบด่าว่าคนอื่น
ชาตินี้หลังค่อมเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนหัวเราะคนอื่นที่หัวพระ
ชาตินี้มีองุ่นขาดเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนชอบดื่มขม
ชาตินี้ปากปริบเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนทำขายถนอมและสุภาพ
ชาตินี้เป็นวีรเป็นคาวเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนเป็นหนี้เขาแล้วไม่ไช้คืน
ชาตินี้เป็นหนี้เป็นหมั้นเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนมีใจดีต่อคนด้อยกว่าเขา
ชาตินี้มีโรจนมากเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนเสียใจที่เห็นผู้อื่นเคารพ้วย
ชาตินี้สุขภาพดีเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนบริจาคยาภิกษาไว้ให้ผู้อื่น
ชาตินี้คือเด็กฉลาดดีเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนเก็บตกลูกไม้ไม้ขายแล้วไม่ยอมช่วยเหลือ
ชาตินี้คือสองตาขายเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนหัวเราะชอบใจ
ชาตินี้ต้องถูกขวางยาเมื่อตายเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนอยู่ด้านในห้อง
ชาตินี้คือเขี้ยวทุกข์เพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนใจบาปคิดแต่จะทำลายผู้อื่น
ชาตินี้ตระแถนเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนชอบเหยียดหยามดูแคลนคนอื่น
ชาตินี้เอาเงินเป็นได้คือเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนเคยอยู่ในแดนคนอื่นให้แตกแยกกัน
ชาตินี้หูหนวกเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนฟังธรรมแล้วไม่เชื่อถือ
ชาตินี้เป็นหินหลงเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนทวงหนี้แล้ว

ชาตินี้สติปัญญาดีเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนชอบถือจริยาผู้อื่น
ชาตินี้คือคนเขวเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนทำลายเขาเพื่อประโยชน์
ชาตินี้เป็นหมั้นหรือตัดเดียวเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนไม่รักลูกภักภักภรรยา
ชาตินี้ถูกทำร้ายตายเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนพูดจาเสียต่อผู้อื่น
ชาตินี้ถูกสัตว์รังกัดตายเพราะเหตุใด
เพราะชาติก่อนชอบกัดสัตว์อันปราศ
สรรพกรรมที่ก่อให้เกิดกรรมตามสนอง
ต้องตกนรกในทุกข์ขมขมจะโทษใครเล่า
อย่าพูดจากันกรรมไม่มีใครเห็น
กรรมของเจ้าที่ตกกับกรรม กรรมของเจ้าที่ตกกับลูกหลาน
ถ้าในพระธาตุนครวัดนครชัย ในรัชกาล
กึ่งศตวรรษที่มีบุญสาสนา

เพราะชาติก่อนใจดีต่อชาติก่อน ชาตินี้บุญจึงต่อสนอง
หากใครกล่าวร้ายเรื่องบุญกรรม บุญนั้นก็จะมีผลต่อองค์ในพระพรทาน
ชาติไหนที่ไม่ได้เกิดเป็นเด็กรัก (เกิดอยู่ในอบายภูมิ)
หากเชื่อถือผู้อื่นในบุญแห่งกรรม
ความเจริญมีหรือสุข ก็จะมีบุญเยี่ยงนั้น
หากใครกล่าวร้ายเรื่องบุญกรรม บุญนั้นก็จะมีผลต่อองค์ในพระพรทาน
กึ่งจะเจริญ ๑ มีหรือสุขหรือ
หากใครรักผู้อื่นในบุญแห่งกรรม
ขนาดเราะขบขันก็จะมีบุญทางไกลตัว
หากใครเที่ยวร่ำยาเรื่องบุญแห่งกรรม
ทุก ๆ ชาติจะเป็นคนดีมีบุญสาสนา
หากใครเห็นส่วนตนเรื่องบุญแห่งกรรม
ชาตินี้ไปอยู่ในนรกด้วยตนเอง
หากใครรักเพื่อนหรือเรื่องบุญแห่งกรรมแจก
ชาตินี้จะมีบุญมงคลรุ่งโรจน์
หากจะถามเรื่องบุญแห่งกรรมของชาติก่อน
ควรศึกษาเรื่องราวของพระกิตติบุตทเจ้าที่มีชีวิตนิเวศ
บุญจะถามถึงบุญของชาติก่อน
ก็ให้พูดกับธรรมเพราะธรรมเป็นเบื้องต้น
หาว่าเหตุแห่งกรรมไม่มีการต่อสนอง
ก็ให้ถามเรื่องพระโมคคัลลาช่วยมารดาในเมืองนรก
หากบุญใดก็ตามที่ยึดมั่นในบุญแห่งกรรม
ก็จะไปเกิดในสุชาติแต่พุทธบริษัท
เรื่องบุญแห่งกรรมในชาติมีลูกที่ไม่ชอบ
สรรพ ไม่เคยขาดใจลูก
ในพระรัตนตรัยเป็นแก้ววิเศษ
รู้จักสละบาปผลได้รับเลือดนิทาน
เมื่อถึงสังขารหรือชีพอยู่ในชาติที่มีนาค
จะได้รับผลพระรัตนตรัย ๑ ชาติไป
๑ บุญแห่งบุญชาติไปก่อน
ก็ให้พูดกับธรรมในปัจจุบัน
หากจะถามเรื่องชาติหน้า
ก็ให้พูดกับธรรมในปัจจุบัน
เห็นสิ่งใด เอามาคิด พินิจไว้
เพื่อคิดได้ ตนเอง มีใจจริง
เป็นชาติดี คิดภาพในใจจริง